

Cảnh sắc Long Biên quê em!



Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng lên bầu trời, Long Biên quê em lại bình tĩnh trong vẻ đẹp dịu dàng và bình yên. Là một học sinh lớp 5, em rất yêu quận Long Biên, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng. Những cảnh vật quen thuộc luôn mang đến cho em cảm giác thân thuộc và ấm áp, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Sáng sớm đầu thu, không khí ở Long Biên trong lành, mát mẻ và đầy sức sống. Những làn sương mỏng vẫn còn lượn lờ trên các con đường, phủ một lớp mờ ảo lên từng tán cây xanh mướt. Em bước ra khỏi nhà, nghe tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cao, như một khúc hát chào đón ngày mới. Mặt trời chưa lên cao, nhưng những ánh sáng đầu tiên của buổi sáng đã nhuộm vàng cả một góc trời. Cảnh vật xung quanh thật tươi mới, đầy sức sống, khiến em cảm thấy yêu quý từng nhịp thở của Long Biên hơn bao giờ hết.

Đi dọc theo con đường, em dễ dàng bắt gặp những cảnh tượng thân quen. Các bác bán hàng rong đã xếp gọn những quây hàng nhỏ bên lề đường, bán những món ăn sáng nóng hổi như phở, bún riêu, bánh mì, xôi. Mùi thơm của các món ăn này bay trong không khí khiến ai đi qua cũng phải dừng lại vài phút để thưởng thức.

Những chiếc xe đạp, xe máy nối đuôi nhau trên đường, nhưng không khí vẫn rất yên bình, không có sự ồn ào, hối hả như ở những khu trung tâm.

Đi xa hơn một chút, em nhìn thấy dòng sông Hồng uốn lượn quanh quận Long Biên. Dưới ánh bình minh, mặt sông Hồng sáng lên, phản chiếu ánh nắng vàng như những viên đá quý. Những cánh thuyền chở hàng từ các vùng ngoại thành đang chậm chậm trôi trên mặt sông, để lại những gợn sóng nhỏ lan tỏa. Đôi khi, em còn thấy những người nông dân cần mẫn chèo thuyền đi đánh bắt cá, tạo nên một không gian sống động mà lại rất bình dị. Ngắm nhìn dòng sông, em cảm thấy thật may mắn khi được sống ở nơi có một dòng sông lớn và huyền thoại như vậy, mang trong mình bao câu chuyện lịch sử của thủ đô.

Đi xa một chút nữa là cầu Vĩnh Tuy – một cây cầu bắc qua sông Hồng, nối liền quận Long Biên với các khu vực khác của thành phố. Cầu Vĩnh Tuy không lớn như cầu Long Biên, nhưng vào buổi sáng, khi ánh nắng chiếu lên những dãy cột thép sáng loáng, cây cầu hiện lên như một chiếc cầu vòng vắt ngang qua dòng sông Hồng mênh mênh. Những chiếc xe nối đuôi nhau băng qua cầu, tạo nên những tiếng động vui tai, nhưng khi nhìn từ xa, em lại cảm thấy cây cầu thật yên bình, giống như một phần không thể thiếu của Long Biên, bắc nhịp giữa hai bờ sông.

Cuối tuần, em thường đi qua cây cầu này và nhìn ngắm sông Hồng. Em yêu cảnh sắc nơi đây vì nó luôn gợi cho em cảm giác bình yên, tựa như chính cuộc sống của người dân Long Biên vậy. Dù là quận ngoại thành, nhưng Long Biên không thiếu những cảnh đẹp và những con người thân thiện, hiền hòa. Mỗi buổi sáng, khi mọi thứ còn đang trong trạng thái bình lặng, em lại cảm thấy lòng mình thêm yêu quý quê hương, nơi đã nuôi dưỡng em khôn lớn.

Em sẽ luôn mang trong trái tim mình những hình ảnh tuyệt vời của Long Biên vào mỗi buổi sáng: ánh bình minh, dòng sông Hồng lấp lánh, và cây cầu Vĩnh Tuy nối liền ước mơ của mọi người. Đó là những khoảnh khắc em sẽ không bao giờ quên, và sẽ luôn mãi yêu thương nơi này.

Đinh Ngọc Diệp – HS lớp 5A1